



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซ้อนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay Asphaltic concrete)

สายหมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ - หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้สูง ตำบลน้ำแพร่

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง(ซ้อนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) กว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หมา 2.5 - 5 ซม. และงานซ่อมสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 413 เมตร หมา 5 ซม. สายหมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ - หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้สูง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบที่ อบค. กำหนด พร้อมเบี้ยโครงการจำนวน 1 ปีข ในวงเงินงบประมาณ 1,464,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552) โดยมีราคากลางเป็นเงิน 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่สอบราคาจ้างนี้และได้ผลดีมาแล้ว มีมูลค่าในสัญญาเดียวกันและจะต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ โดยมีวงเงินไม่น้อยกว่า 700,000 บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ สถานที่ที่จะก่อสร้าง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ (ถ้าผู้ใดไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เสมือนหนึ่งว่าได้รับทราบแล้ว)

กำหนดขึ้นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวม  
ข่าวสารการซื้อขายจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหางดง และกำหนดเปิดของ  
สอบราคาในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ใดสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การ  
บริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2553 หรือสอบถามทาง  
โทรศัพท์หมายเลข (053) 296600 ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จะแจ้งให้มีการลงนามในสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับการ  
จัดสรรตาม โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  
ประจำปี 2552 จากสำนักงานประมาณแล้วเท่านั้นและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ สามารถยกเลิก  
การจัดหาได้หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้จากสำนักงานประมาณ โดยผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้อง  
ค่าเสียหายใดๆจากการยกเลิกการจัดหาเพราะกรณีดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2553

(ลงชื่อ)   
(นายอานูชา ธิ์เรียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่